

Số: /KH-UBND

Thị trấn Hà Trung, ngày tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Thực hiện kế hoạch số 92 /KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Hà Trung về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới cụ thể như sau:

1. Mục đích:

Nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong công tác quản lý trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, xác định bảo đảm trật tự ATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân; giảm thiểu TNGT, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

2. Yêu cầu:

Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm ATGT đường bộ.

Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

a. Tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về

bảo đảm trật tự ATGT. Tăng cường kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông (ATGT). Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự ATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng “xuê xoa”, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị.

b. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng lứa tuổi, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông.

c. Xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

d. Thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; Khắc phục kịp thời các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông.

đ. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông trên các tuyến đường; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, quản lý lòng đường, vỉa hè, xử lý nghiêm các vi phạm.

4. Nội dung thực hiện

4.1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự ATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT đường bộ rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để nâng cao ý thức chấp hành của Nhân dân.

- Phát huy vai trò của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn xã, thị trấn trong công tác phối hợp tuyên truyền trong Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết để tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa chung.

4.2. Tổ chức thực hiện:

a. Bộ phận Tư pháp – Văn Hóa:

Phối hợp soạn thảo các văn bản của pháp luật về ATGT để tổ chức tuyên truyền.

b. Công an thị trấn Hà Trung:

Tổ chức kiểm tra, sắp xếp lại các vị trí đỗ xe tại các điểm nút giao thông như chợ Lèn, đường rẽ Quốc lộ 1A lên tỉnh lộ 508B; tỉnh lộ 508(đường đi Nga Sơn); tỉnh lộ 527C(đường vào huyện ủy)...và các điểm hộ kinh doanh bán hàng ăn sáng trên dọc tuyến quốc lộ 1A, QL217.

Phối hợp với các nhà trường đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông và huấn luyện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tổ chức cho nhà trường, phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm trật tự ATGT khu vực trường học.

- Vận động chủ doanh nghiệp, người lao động ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông và chủ động yêu cầu lái xe cam kết chấp hành pháp luật về giao thông.

Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông, gây tai nạn giao thông.

c. Bộ phận ĐC – XD:

Tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa

bàn huyện; Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đất trên địa bàn huyện; Kế hoạch 172/KH-UBND ngày 7/12/2020 của UBND huyện.

Phối hợp với các đơn vị quản lý các tuyến đường bộ trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

d. Các nhà trường:

Xây dựng kế hoạch và tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh

Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục thanh niên, học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

đ. Các tiểu khu:

Thường xuyên nắm chắc địa bàn, tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT, kịp thời phát hiện các vi phạm về hành lang giao thông, kết cấu đường để thông tin kịp thời xử lý.

* Đề nghị Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các nhóm, đối tượng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nêu cao trách nhiệm tự giác chấp hành pháp luật TTATGT.

Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện hiệu quả các mô hình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” ở các khu dân cư gắn với việc giải tỏa các vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

+ Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, vận động thanh thiếu nhi chấp hành pháp luật ATGT; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

+ Triển khai thực hiện chương trình phối hợp về đảm bảo ATGT, phát huy và nhân rộng mô hình thanh niên đảm bảo ATGT; thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn đảm bảo ATGT nhất là các đợt cao điểm (kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, kỳ thi tốt nghiệp PTTH).

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. UBND thị trấn Hà Trung yêu cầu các bộ phận theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (để b/c);
- Ban ATGT huyện (để b/c);
- Đảng ủy, HĐND TT (để b/c);
- MTTQ, các đoàn thể CT-XH (p/h);
- Lưu: VT, ĐCXĐ.

CHỦ TỊCH

Cù Văn Hân